

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Đề tài luận án: *Quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính*

2. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 9.34.02.01

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thế Tuyên

4. Họ và tên người hướng dẫn khoa học: PGS., TS. Trần Xuân Hải

5. Những kết luận mới của luận án:

*** Về lý luận:**

Một là, luận án đã hệ thống hóa, phân tích và phát triển thêm nhằm làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về: giáo dục đại học, giáo dục đại học công lập, và quản lý tài chính, quản lý tài chính các trường đại học công lập; vai trò, vị trí (hay hệ thống các quyền - lợi ích) của các chủ thể tham gia quản lý tài chính các trường đại học công lập.

Hai là, luận án đã đề xuất một số tiêu chí đánh giá tình hình quản lý tài chính các trường đại học công lập, nhằm phân tích, xác định tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý tài chính các trường đại học công lập.

Ba là, luận án đã nghiên cứu, rút ra một số bài học kinh nghiệm về quản lý tài chính các trường đại học công lập cho Việt Nam, và cho Bộ Tài chính.

*** Về thực tiễn:**

Một là, luận án đã đi sâu phân tích, đánh giá rõ nét thực trạng quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính trong giai đoạn 2013-2018 từ góc độ cơ quan chủ quản và các trường đại học công lập trực thuộc (là các chủ thể tham gia vận hành cơ chế). Thông qua đó, luận án đã dẫn chứng và chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong quá trình quản lý tài chính đối với các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính, và nguyên nhân của những hạn chế này.

Hai là, luận án đã đề xuất được (i) hệ thống các quan điểm, nguyên tắc và 04 nhóm giải pháp quản lý tài chính các trường đại học công lập, (ii) điều kiện thực hiện các giải pháp quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý tài chính các trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính nói riêng, và các trường đại học công lập ở Việt Nam nói chung trong thời gian tới./.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020

NGHIÊN CỨU SINH

PGS., TS. Trần Xuân Hải

Lê Thế Tuyên

